

6 วิธีดูแลรักษารองเท้าผ้าใบสีขาวคู่ใจ ให้อยู่กับเราไปนาน ๆ



วิธีดูแลรักษารองเท้าผ้าใบสีขาว รวม 6 ทริคง่าย ๆ สำหรับดูแลรักษารองเท้าคู่ใจ ให้อยู่กับคุณไปนาน ๆ จะมีวิธีอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

รองเท้าสีขาว ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับสาว ๆ โดยเฉพาะรองเท้าผ้าใบ เพราะไม่ว่าจะหยิบมาใส่กับชุดไหนก็ดูดีสวยชิคได้ทุกลุค แต่ทั้งนี้สาว ๆ หลายคนอาจจะกำลังเจอปัญหา เพราะถ้าหยิบรองเท้าสีขาวมาใส่บ่อย ๆ สิ่งก็ตามมาก็คือความสกปรก เลอะเทอะ และความดำ ทั้งนี้รองเท้าผ้าใบสีขาวจะดูแลรักษาอย่างไรดีให้สะอาดเหมือนใหม่ ? ไม่ต้องห่วงไปค่ะ เพราะวันนี้กระปุกดอทคอมมี 6 ทริคเด็ด ๆ มาให้สาว ๆ ได้ลองทำตามกันแล้ว งานนี้รองเท้าคู่ใจจะอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานเลยละ ไปดูกันเลย



1. หลังจากใส่รองเท้าเสร็จแล้ว ไม่ควรเอารองเท้าเก็บใส่ตู้ทันที ควรผึ่งรองเท้าไว้ข้างนอกประมาณ 1 วัน แล้วค่อยเก็บเข้ากล่องและตู้รองเท้า เพราะเหงื่ออาจทำให้รองเท้าเหม็นอับได้ง่าย

2. ควรเก็บรองเท้าผ้าใบไว้ในกล่องกระดาษเจาะรู เพื่อให้ระบายอากาศ ไม่ควรใส่ในกล่องพลาสติกที่ปิดมิดชิด เพราะมันจะดูดความร้อน ทำให้รองเท้าอับชื้น และนอกจากนี้ควรจะยึดกระดาษสีขาวไว้ที่ปลายรองเท้าเพื่อรักษาทรงของรองเท้าด้วย แต่ทั้งนี้อย่าลืมเด็ดขาดว่าก่อนเก็บรองเท้าเข้ากล่อง ควรทำความสะอาดและเช็ดสิ่งสกปรกออกก่อนทุกครั้ง



3. หากขอบพื้นรองเท้าสกปรก ก็สามารถทำความสะอาดได้โดยการนำเอาแปรงสีฟันไปป้ายยาสีฟันมาขัด ๆ ถู ๆ ให้ทั่วขอบพื้นยาง จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออก แค่นี้พื้นรองเท้าของคุณก็จะขาวปิ้งเหมือนใหม่แล้วค่ะ

4. สำหรับรองเท้าของใครที่มีรอยดำเฉพาะจุดก็อาจจะใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำสบู่มาถูวนเป็นวงกลมบริเวณรอยดำ แค่นี้รอยดำก็จะหายไปได้แล้ว หรืออีกวิธีก็คือใช้สำลีชุบน้ำยาล้างเล็บออกแรงถูบริเวณรอยสกปรกหรือรอยครูด แค่นี้รอยสกปรกเล็กน้อยก็จะหายไปได้ง่าย ๆ



5. แต่สำหรับรองเท้าผ้าใบของใครที่สกปรกเกินจะเยียวยา งานนี้คงต้องซักแล้วล่ะค่ะ ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอมก็มีวิธีซักรองเท้าผ้าใบสีขาวมาฝากกันแล้ว จะต้องทำอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

ถอดเชือกรองเท้าออก นำไปซักแยก โดยให้เอาไปแช่ไว้ในน้ำสั๊กพัก จากนั้นให้นำแปรงสีฟันไปชุบสบู่หรือผงซักฟอกมาขัด ๆ ถู ๆ ให้สะอาด จากนั้นตากไว้ให้แห้ง แค่นี้เชือกรองเท้าก็จะขาวสะอาดแล้วค่ะ
ตัวรองเท้าสีขาว ให้นำไปล้างหรือแช่ในน้ำเย็น (ไม่ควรใช้น้ำอุ่น เพราะจะทำให้สีรองเท้าหมองและคราบสกปรกฝังแน่น)

นำน้ำส้มสายชู 3 ส่วน และเบกกิ้งโซดา 2 ส่วน มาผสมให้เข้ากันในชามพลาสติกจนได้เนื้อครีมข้น ๆ จากนั้นให้นำแปรงสีฟันไปจุ่มครีมแล้วนำมาถูทำความสะอาดรองเท้าให้ทั่ว โดยให้เน้นในส่วนที่เลอะเทอะสกปรกเป็นพิเศษ และเมื่อเสร็จแล้วให้ล้างรองเท้าด้วยน้ำเย็นอีกครั้ง
จากนั้นให้นำรองเท้าไปซักด้วยผงซักฟอกอีกที โดยให้ผสมผงซักฟอกเพียงเล็กน้อยในน้ำเย็น จากนั้นให้ใช้แปรงสีฟันค่อย ๆ ขัดให้ทั่ว ทั้งนี้ไม่ควรใช้สารฟอกขาวและไม่ควรนำรองเท้าลงไปแช่ในน้ำผงซักฟอก เพราะอาจจะทำให้ความยืดหยุ่นของเนื้อผ้าเสียหายและทำให้รองเท้าเสื่อมสภาพเร็ว

เมื่อซักเสร็จแล้วให้นำรองเท้าไปตากให้แห้ง โดยก่อนตากควรนำกระดาษทิชชูมาพันให้รอบรองเท้าเสียก่อน แล้วค่อยนำไปตากไว้ในที่ที่แห้งและมีแสงแดดอ่อน ๆ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

6. รองเท้าผ้าใบสีขาวของใครที่มีคราบเหลือง ให้ใช้น้ำสะอาดผสมกับเกลือเพียงเล็กน้อย นำไปใส่ในกระบอกฉีดน้ำ จากนั้นให้นำไปฉีดให้ทั่วรองเท้า แล้วพันด้วยกระดาษทิชชูให้รอบ นำไปตากในที่แดดอ่อน ๆ สีรองเท้าของคุณจะขาวเหมือนใหม่ได้อีกครั้ง

เห็นไหมคะว่าวิธีดูแลรักษารองเท้าสีขาวไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย แค่ทำตามที่กระปุกดอทคอมแนะนำไป รองเท้าสีขาวของคุณก็จะสะอาดเหมือนใหม่อยู่คู่ใจกับคุณไปได้อีกนานเลยทีเดียว เวิร์กสุด ๆ เลยใช่ไหมล่ะ อ้อ

ขอบขอบคุณเว็บไซต์ kapook.com

ที่มาของบทความ <https://women.kapook.com/view138088.html>